



ฉบับที่ 5/2564

เรื่อง แลกข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือเดือนกุมภาพันธ์ 2564

ภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือเดือนกุมภาพันธ์ 2564 หดตัวน้อยลงจากเดือนก่อน เป็นผลจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ ประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบของภาครัฐ ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคการท่องเที่ยวและการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนหดตัวน้อยลง ด้านผลผลิตเกษตรเพิ่มขึ้นจากการเร่งเก็บเกี่ยวอ้อยโรงงาน ทำให้รายได้เกษตรกรขยายตัวและการผลิตในหมวดอาหารกลับมาขยายตัว ส่งผลให้ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมหดตัวน้อยลง ส่วนการใช้จ่ายภาครัฐยังคงขยายตัว ด้านการลงทุนภาคเอกชนชะลอลงจากการลงทุนก่อสร้างตามสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวม

เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบเพิ่มขึ้น จากราคาสินค้าหมวดอาหารสดกลับมาหดตัว ประกอบกับราคาสินค้าหมวดพลังงานหดตัวมากขึ้น ด้านตลาดแรงงานยังคงเปราะบาง ภาคการเงิน ณ เดือนมกราคม 2564 เงินฝากและเงินให้สินเชื่อขยายตัวใกล้เคียงเดือนก่อน

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ มีดังนี้

ภาคบริการด้านการท่องเที่ยว หดตัวน้อยลงจากเดือนก่อน จากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ ประกอบกับมีช่วงวันหยุดยาว ทำให้ประชาชนเดินทางเพิ่มขึ้น สะท้อนจากจำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานในภาคเหนือหดตัวน้อยลง ส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติยังคงหดตัวสูงต่อเนื่องตามมาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากหมอกควันที่มากขึ้นในช่วงปลายเดือน ประกอบกับเป็นช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยวของภาคเหนือทำให้การท่องเที่ยวฟื้นตัวช้า

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน หดตัวน้อยลงจากเดือนก่อน ผลจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ รวมทั้งมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบของภาครัฐ ทำให้การใช้จ่ายสินค้าประจำวันปรับตัวดีขึ้น ด้านการใช้จ่ายสินค้าคงทนกลับมาทรงตัว หลังจากที่เร่งไปมากในช่วงปลายปีก่อน ขณะที่การใช้จ่ายหมวดบริการหดตัวน้อยลง

รายได้เกษตรกร ขยายตัวมากขึ้น ตามปัจจัยด้าน **ผลผลิตเกษตร** เร่งตัวขึ้นจากการเก็บเกี่ยวอ้อยโรงงานที่ขยายตัวในเดือนนี้ แต่ผลผลิตทั้งฤดูการผลิตลดลงจากภัยแล้งในปีก่อน ด้านผลผลิตข้าวนาปีขยายตัวจากปริมาณฝนเอื้ออำนวยในช่วงเพาะปลูกทำให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น และผลผลิตมันสำปะหลังเพิ่มขึ้นตามพื้นที่เพาะปลูก ด้าน**ราคาสินค้าเกษตร** ขยายตัวต่อเนื่อง ตามราคาอ้อยโรงงานที่ผลผลิตน้อยกว่าปีก่อน ส่วนราคาข้าวเปลือกเจ้าและสุกรขยายตัวต่อเนื่อง

การผลิตภาคอุตสาหกรรม หดตัวน้อยลง จากผลผลิตน้ำตาลกลับมาขยายตัวตามปริมาณอ้อยเข้าหีบเร่งขึ้น ซึ่งคาดว่าจะเป็ปัจจัยชั่วคราวและจะปิดหีบอ้อยเร็วกว่าปีก่อน ขณะที่หมวดเครื่องตั้งกลับมาหดตัวหลังจากเร่งผลิตไปแล้วในเดือนก่อน สำหรับหมวดอิเล็กทรอนิกส์หดตัวเล็กน้อย จากการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ลดลง อย่างไรก็ตาม การผลิตชิ้นส่วนประเภทแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ยังขยายตัวได้ตามอุปสงค์ต่างประเทศมีต่อเนื่อง

การใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตัวต่อเนื่อง ตามรายจ่ายลงทุน ขยายตัวสูง เป็นผลจาก พ.ร.บ. งบประมาณปีก่อน ประกาศใช้ล่าช้า รวมทั้งการเร่งรัดเบิกจ่าย โดยขยายตัวมากในหมวดที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของกรมชลประทาน กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมวดครุภัณฑ์ของสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับ **รายจ่ายประจำ** กลับมาขยายตัว ตามการเบิกจ่ายหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวชะลอลง จากการลงทุนเพื่อการก่อสร้าง ชะลอลงตามสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมและกำลังซื้อที่ยังเปราะบาง สะท้อนจากพื้นที่ขออนุญาตก่อสร้างกลุ่มบ้านเดี่ยวหดตัวมากขึ้น ส่วน**การลงทุนเพื่อการผลิต** ขยายตัวเล็กน้อย ตามยอดจดทะเบียนรถยนต์เชิงพาณิชย์ที่ยังขยายตัวได้ ขณะที่มูลค่าการนำเข้าสินค้า เครื่องจักรอุปกรณ์หดตัวน้อยลง

มูลค่าการค้าผ่านด่านศุลกากร การส่งออกในรูปแบบเงินบาท กลับมาหดตัว ผลจากเหตุการณ์รัฐประหารในเมียนมากระทบการขนส่งสินค้าและการชำระเงิน ขณะที่การส่งออกถ้าไปจีนขยายตัวตามความต้องการบริโภคมีต่อเนื่อง **ด้านการนำเข้า** ขยายตัวชะลอลง ตามการนำเข้ากระแสไฟฟ้าจาก สปป.ลาว ชะลอลงเป็นสำคัญ ส่วนการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเมียนมาเพิ่มขึ้นมากจากความต้องการอาหารสัตว์ รวมทั้งการนำเข้าผลไม้จากจีนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ อัตราเงินเฟ้อทั่วไป ติดลบที่ร้อยละ 1.30 ติดลบเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ตามราคาสินค้ากลุ่มอาหารกลับมาหดตัว โดยราคาลดลงในข้าวสารเหนียว ผักและผลไม้สด และไก่สด ประกอบกับราคาสินค้ากลุ่มพลังงานหดตัวมากขึ้น ผลจากมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของภาครัฐที่ปรับลดค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา ขณะที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงขายปลีกยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง **ด้านตลาดแรงงาน** ยังคงเปราะบาง จำนวนผู้ขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคมตามมาตรา 38 ยังอยู่ในเกณฑ์สูง

ภาคการเงิน ณ สิ้นเดือนมกราคม 2564 **ยอดเงินฝากคงค้าง** ของสถาบันการเงินทั้งธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน จากความต้องการรักษาสภาพคล่องของผู้ฝาก **ด้านสินเชื่อคงค้าง** ขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อนเช่นกัน โดยสินเชื่อสถาบันการเงินเฉพาะกิจขยายตัวจากสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ส่วนสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์หดตัวจากสินเชื่อเพื่อธุรกิจตามสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวม

ธนาคารแห่งประเทศไทย

31 มีนาคม 2564

ข้อมูลเพิ่มเติม: ส่วนเศรษฐกิจภาคเหนือ สำนักเศรษฐกิจภูมิภาค

โทรศัพท์ 0 5393 1147

E-mail: SARANYAI@bot.or.th